



# Weekly Review

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ปีที่ 4 ฉบับที่ 149 ประจำวันที่ 11 พฤษภาคม 2558

ช่วงวันที่ 4-8 พฤษภาคม 2558

## ภาวะเศรษฐกิจสำคัญในรอบสัปดาห์

- ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค เม.ย. 58 ลดลง 4 เดือนต่อเนื่อง และต่ำสุดรอบ 10 เดือน
- ค่าเงินบาทอ่อนสุดรอบ 5 ปี จากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยสัปดาห์ก่อน
- ข้าวไทยยึดตลาดฮ่องกงไตรมาสแรกไทยส่งออกข้าวสู่ฮ่องกงกว่าร้อยละ 60
- คลังชงแพ็คเกจกระตุ้นเศรษฐกิจอัมเภชตรกรช่วยเอสเอ็มอี-ลดภาษีท่องเที่ยว

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยถึงดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนเมษายน 2558 อยู่ที่ระดับ 76.6 ลดลงจากเดือนมีนาคมที่ระดับ 77.7 และต่ำสุดในรอบ 10 เดือน นับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2557 และเป็น การปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 โดยดัชนีความเชื่อมั่นปรับตัวลดลงทุกรายการทั้งดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับเศรษฐกิจโดยรวม เดือนเมษายนอยู่ที่ระดับ 66.0 ลดลงจากเดือนมีนาคมซึ่งอยู่ที่ 67.1 ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับโอกาสในการหางานเท่ากับ 71.2 ลดลง จาก 72.0 ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับรายได้ในอนาคตเท่ากับ 92.7 ลดลงจาก 94.0 อันเป็นผลจากผู้บริโภคมีความกังวลต่อความไม่ แน่นนอนของการฟื้นตัวเศรษฐกิจโลกและไทย ราคาพืชผลการเกษตรข้าวและยางพาราอยู่ในระดับต่ำ ส่งผลกำลังซื้อโดยรวมยังไม่ปรับตัว ดีขึ้น ค่าเงินบาทอ่อนค่าที่สุดในรอบ 5 ปี โดย ณ สิ้นสัปดาห์ (8 พฤษภาคม 2558) อยู่ที่ 33.52 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ หลังมติ คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ปรับลดอัตราดอกเบี้ยในสัปดาห์ก่อนและประกาศมาตรการผ่อนคลายทางการเงิน ค่าเงินบาทมี แนวโน้มการอ่อนค่าลงต่อเนื่อง และกนง.มีแนวโน้มลดอัตราดอกเบี้ยอีกในการประชุมครั้งต่อไปหากภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ยังไม่ฟื้นตัว โดยคาดว่าค่าเงินบาทอาจอ่อนค่าลงไปถึงระดับ 34 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ สำหรับงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ ฮ่องกง รายงานว่าฮ่องกงมีการนำเข้าข้าวในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2558 ทั้งสิ้น 80,400 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.75 โดยการ ส่งออกข้าวของไทยไปยังฮ่องกงมีจำนวนทั้งสิ้น 49,900 ตัน ส่งผลให้ไทยมีส่วนการส่งออกข้าวไปยังฮ่องกงในช่วงไตรมาส แรกสูงถึงร้อยละ 62.2 เพิ่มขึ้นจาก 33,500 ตัน หรือร้อยละ 48 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน นำหน้าเวียดนามที่สามารถส่งออกได้เพียง 21,700 ตัน หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 27 ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 40 เนื่องมาจากการที่ราคาข้าวหอม มะลิไทยปรับตัวลดลงและผู้นำเข้ามั่นใจในคุณภาพของข้าวไทย เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ข้าวไทยสามารถส่งออกได้เพิ่มขึ้น แต่สิ่งที่ต้อง ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง คือการประชาสัมพันธ์ข้าวไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างภาพลักษณ์ และกระตุ้นให้เกิดการรับรู้ข้าวไทยและ ผลิตภัณฑ์จากข้าวไทยเป็นสินค้าที่ดีมีคุณภาพเพื่อให้เกิดการบริโภคต่อเนื่องเพิ่มมากขึ้น

คลังจ่อชงแพ็คเกจกระตุ้นเศรษฐกิจเสนอนายกรัฐมนตรีนั่นดูแลเกษตรกร ธุรกิจเอสเอ็มอี และธุรกิจท่องเที่ยว ที่ ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจมากที่สุด โดยจะช่วยสินเชื่อดอกต่ำ ซึ่งหากได้รับการดูแลเพิ่มขึ้นจะเป็นส่วนสำคัญในการกระตุ้น เศรษฐกิจ ขณะที่เตรียมออกพันธบัตรออมทรัพย์ 4 พันล้านบาท ชดเชยการขาดดุลงบประมาณปี 2558 ดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3 อายุ 3 ปี ซึ่งมาตรการที่กระทรวงการคลังเตรียมออกมากกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งนี้ยังคงเป็นการอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโดยผ่านการให้ สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำแก่เกษตรกร และผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจค่อนข้างมาก ดังนั้นการได้รับสินเชื่อจะช่วยเสริมสภาพคล่องและก่อให้เกิดการบริโภคและการลงทุนเพิ่มขึ้นทำให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ เพิ่มขึ้นไปด้วย ในขณะที่ภาคการท่องเที่ยวยังเป็นความหวังของทั้งภาครัฐและเอกชนที่จะเข้ามาช่วยฟื้นเศรษฐกิจของประเทศในปีนี้ ดังนั้นการเพิ่มสิทธิลดหย่อนภาษีน่าจะเป็นแรงจูงใจให้เกิดการท่องเที่ยวในประเทศเพิ่มขึ้น



## เศรษฐกิจโลกรอบสัปดาห์

- IMF คาดว่าเศรษฐกิจเอเชียปีนี้ ขยายตัว 5.6%
- EC ปรับเพิ่มคาดการณ์เศรษฐกิจยูโรโซนที่ 1.5%
- อัตราการว่างงานสหรัฐฯลดลงต่ำสุดในรอบ 7 ปี
- ราคาน้ำมันปรับตัวเพิ่มขึ้น หลังปริมาณน้ำมันดิบคงคลังสหรัฐฯ ปรับตัวลดลง

เศรษฐกิจโลกในสัปดาห์นี้ปรับตัวดีขึ้น เริ่มด้วยกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) รายงานแนวโน้มเศรษฐกิจเอเชียในปีหน้า เศรษฐกิจเอเชียในปี 2558 จะขยายตัวร้อยละ 5.6 โดย IMF กล่าวว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจญี่ปุ่นและอินเดีย ซึ่งเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่อันดับ 2 และ 3 ของภูมิภาคจะช่วยทดแทนการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนซึ่งมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในเอเชีย ส่วนคณะกรรมการยุโรป (EC) ปรับเพิ่มคาดการณ์การขยายตัวทางเศรษฐกิจของยูโรโซนในปีนี้อยู่ที่ร้อยละ 1.5 เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 1.3 ที่เคยคาดการณ์ไว้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ผลจากมาตรการ QE ที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) นำมาใช้ส่งผลในด้านบวกต่อตลาดการเงิน โดยทำให้อัตราดอกเบี้ยปรับตัวลดลงและคาดว่าสินเชื่อก็จะฟื้นตัวขึ้น สำหรับในปี 2559 คณะกรรมการยุโรป (EC) คาดว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจของยูโรโซนจะอยู่ที่ร้อยละ 1.9 สำหรับเศรษฐกิจสหรัฐฯ กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนเมษายน 2558 เพิ่มขึ้น 223,000 ตำแหน่ง สูงกว่าเดือนก่อนหน้าที่เพิ่มขึ้นเพียง 85,000 ตำแหน่ง ขณะที่อัตราการว่างงานลดลงต่ำสุดในรอบ 7 ปี อยู่ที่ร้อยละ 5.4

ราคาน้ำมันในสัปดาห์นี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา มีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 65.28 เหรียญสหรัฐ ต่อบาร์เรล หลังสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานของสหรัฐฯ (EIA) รายงานปริมาณน้ำมันดิบคงคลังของสหรัฐฯ ปรับลดลง 3.9 ล้านบาร์เรล มาอยู่ที่ 487 ล้านบาร์เรล ถือเป็น การปรับลดลงที่มากที่สุดนับตั้งแต่เดือนกันยายน 2557 ประกอบกับสถานการณ์ความไม่สงบในเยเมนที่ยืดเยื้อ และการประท้วงปิดท่อขนส่งน้ำมันดิบในลิเบีย

## ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (11-15 พฤษภาคม 2558)

- จีดีพียูโรโซน ไตรมาส 1/2558